

## การเบิกโรงของละครภรรตและของละครไทย

### 4.1. การเบิกโรงของละครภรรต

การเบิกโรงของละครภรรตได้มีกำเนิดขึ้นพร้อมกับการแสดงละครเรื่องแรกบน  
สรวงสวรรค์<sup>1</sup> และนับตั้งแต่นั้นมาการเบิกโรงก็ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของการแสดง  
ละครภรรตที่จะขาดเสียไม่ได้ ภรรตนี้ได้อธิบายถึงความสำคัญของการเบิกโรงไว้ในตอน  
หนึ่งของคัมภีร์นาฏยศาสตร์ว่า "ผู้ใดประกอบพิธีการโหมโรงถูกต้อง ผู้นั้นจะไม่ได้รับสิ่ง  
อัปมงคลแมแต่จนอย และ (ตายแล้ว) จะไปสวรรค์อีกด้วย"<sup>2</sup> และอีกตอนหนึ่งว่า "และ  
ผู้ใดยกเว้นวิธีนี้เสียประกอบวิธีตามความพอใจตนเอง ผู้นั้นจะไปถึงนรกอันร้ายแรงและจะ  
ถึงซึ่งกำเนิดเทวีจนาจนด้วย"<sup>3</sup>

แบบแผนของการเบิกโรงในละครภรรต อาจแบ่งได้เป็น 2 ตอน คือ

1. ปูรวรังคะ (การโหมโรง)
2. ประสทาวนา (การเบิกโรง<sup>4</sup>)

---

<sup>1</sup> แสง มนวิฑูร (ผู้แปล), นาฏยศาสตร์ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2511),  
อรรถาธิบายที่ 4, หน้า 107, โศลกที่ 10.

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน, อรรถาธิบายที่ 5, หน้า 255, โศลกที่ 180.

<sup>3</sup> เรื่องเดียวกัน, อรรถาธิบายที่ 5, หน้า 255, โศลกที่ 181.

<sup>4</sup> ศาสตราจารย์ แสง มนวิฑูร ผู้แปลคัมภีร์นาฏยศาสตร์ ใช้คำว่า "โหมโรง"  
และ "เบิกโรง" ในความหมายเดียวกัน แต่ผู้เขียนใช้ในความหมายต่างกัน คือ "โหม-  
โรง" ใช้ในความหมายเดียวกับ Preliminaries และเบิกโรงใช้ในความหมายเดียวกับ  
Prologue.

## 1. ปฐวรังคะ (การโหมโรง)

ปฐวรังคะเป็นการแสดงชุดแรกที่มีที่มาเนื่องด้วยพิธีทางศาสนา มีจุดประสงค์เพื่อบูชาเทพเจ้าและเพื่อขอความสวัสดิมงคลให้บังเกิดแก่การแสดงละคร เรื่องราวอันเป็นที่มาของความเชื่ออันนี้ ปรากฏในตอนหนึ่งของ คัมภีร์นาฏยศาสตร์ ว่าในการเล่นละครครั้งแรกซึ่งภรตมุนีได้รับบัญชาจากพระพรหมให้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติของพระศิวะ (พระอิศวร) นั้นเป็นเรื่องราวแห่งการพ่ายแพ้ของอสูร คือ เรื่องการกวนน้ำอมฤต (อมฤตมถนะ) <sup>1</sup> และ เรื่อง การเผาผลาญเมืองของอสูรตรีปุระ (ตรีปุระ) <sup>2</sup> พวกอสูรซึ่งเฝ้าชมการแสดงอยู่ควยมีความโกรธแค้นเข้าใจว่าพวกเทวดาจัดการแสดงขึ้นเพื่อเยาะเย้ยพวกตน จึงเข้าขัดขวางทำให้การแสดงละครไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ พระอินทร์เห็นดังนั้นจึงคว่ำขวารูขี้ผึ้งกวัดแกว่งขับไล่ให้พวกอสูรแตกพ่ายไป หลังจากนั้นภรตมุนีจึงกราบทูลขอความช่วยเหลือจากพระพรหม พระพรหมจึงบัญชาให้เทพเจ้าต่าง ๆ คอยคุ้มครองการแสดงเพื่อให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ เทพเจ้าจึงได้แบ่งหน้าที่กัน เช่น พระอินทร์รักษาตัวพระเอก, พระสรวิศคีรักษาตัวนางเอก, พระศิวะรักษาตัวละครอื่น ๆ พระจันทร์เป็นยามรักษาประตู, ท้าวโลกบาลรักษาทิศทั้ง 4 ทิศ และพระพรหมเองก็เสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางโรงละครเพื่อความเป็นสิริมงคล

การแสดงจึงสามารถดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อย พระพรหมเห็นเช่นนั้นจึงประทานคำแนะนำแก่ภรตมุนีว่าก่อนการแสดงทุกครั้งควรจะทำพิธีบูชาเทพเจ้า (ปฐวรังคะ) ซึ่งภรตมุนีก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นตลอดมาและถือว่าปฐวรังคะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละครที่จะขาดเสียไม่ได้ ภรตมุนีได้รจนาไว้ในตอนหนึ่งของ คัมภีร์นาฏยศาสตร์ ว่า "พวก

<sup>1</sup> แสง มนวิฑูร (ผู้แปล), นาฏยศาสตร์ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2511), อธิบายที่ 4, หน้า 107, โศลกที่ 10.

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 107, โศลกที่ 10.

ทานทั้งปวงในโลกแห่งความตายจักถึงซึ่งการบูชาเป็นอย่างดี แต่เมื่อไม่ได้บูชาโรงละครคนแล้ว ก็ไม่ควรแสดงการเล่น" <sup>1</sup> และ "จริงอยู่ การบูชาเทวรูปในโรงละครคนจะต้องทำใหญ่กว่าวิษณุชา แต่เมื่อยังไม่ได้บูชาโรงละครคนก็ไม่ควรแสดงละครคนให้คนดูเด็ดขาด" <sup>2</sup>

เมื่อมีการรจน คัมภีร์นาฏยศาสตร์ ขึ้น ภรตมุนีก็ได้นำรายละเอียดของการโหมโรงและเบิกโรงมากล่าวไว้ในอรรถาธิบายที่ 5 <sup>3</sup> ของ คัมภีร์นาฏยศาสตร์ ซึ่งปรากฏว่าได้กลายมาเป็นแบบแผนของการโหมโรงและการเบิกโรง และเป็นที่ยอ้างอิงของนักปราชญ์ทางด้านละครในสมัยหลังต่อมา <sup>4</sup>

การโหมโรง ซึ่งได้ปรากฏรายละเอียดใน คัมภีร์นาฏยศาสตร์ ประกอบด้วย การแสดงในชุดต่าง ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะแต่ละชุดดังต่อไปนี้

1. ปรีตยาหาร คือ การเริ่มที่กลอง เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นการแสดง
  2. อวตธนะ คือ การที่นักดนตรีและดุซิมร้องทุกคนเริ่มเข้านั่งประจำที่
  3. อารัมภะ คือ การเริ่มเอื้อนเสียงเพลง
  4. อาศราณาวิธี คือ การบรรเลงดนตรีในจังหวะเดียวกันในชุดอาศราณาวิธี
- นี้จะมีการแสดงในชุดย่อย ๆ อีกหลายชุดก่อนที่จะถึงชุดต่อไป คือ

<sup>1</sup> แสง มนวิฑูร (ผู้แปล), นาฏยศาสตร์ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2511), อรรถาธิบายที่ 1 หน้า 41, โศลกที่ 122.

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน, อรรถาธิบายที่ 3, หน้า 103, โศลกที่ 98.

<sup>3</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 202-273.

<sup>4</sup> เช่น A.B. Keith ผู้เขียน The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory and Practice และ H.H. Wilson ผู้เขียน Theatres of The Hindus.

- ก. วัฏระปานี คือการบรรเลงควยการเล่นดนตรี และร้องเพลง
- ข. ปริชญานา คือการบรรเลงเพื่อให้เกิดรสไพเราะซาบซึ้ง
- ค. สังโยชานา คือการทำจังหวะควยมือไปตามเพลง
- ง. อาสาริต คือการชักจังหวะ

5. คีตวิธี คือการร้องรำทำเพลงสรรเสริญเทพเจ้า มีผู้แสดงออกมารายรำตามแบบตาณฑวะ<sup>1</sup> เขากับเสียงเพลง

6. อุตถาปนวิธี คือการเริ่มบรรเลงเพลงสรรเสริญเทพเจ้า

7. ปรีวรัตนะ สำหรับที่มาของชื่อการแสดงชุดนี้ปรากฏในตอนหนึ่งของคัมภีร์ นาฏยศาสตร์ ว่า "และเพราะเหตุที่ผู้กล่าวคำสวัสดิมงคลจะต้องเดินไปรอบ ๆ กระทำการไหวทาวโลกบาดทั้ง 4 ทิศ การกระทำนี้จึงเรียกว่า 'ปรีวรัตนะ' (เวียนรอบ)"<sup>2</sup> ปรีวรัตนะเป็นการแสดงชุดสำคัญชุดหนึ่ง มีผู้แสดงคือสุตรธารหรือนายโรงจะถือธงชรรชระ<sup>3</sup>

<sup>1</sup> ดูคำว่า "ตาณฑวะ" หน้า 11.

<sup>2</sup> แสง มนวิฑูร (ผู้แปล), อธิบายที่ 5, หน้า 209, โศลกที่ 24.

<sup>3</sup> ระบุศัพท์ว่า "ชรรชระ" เรื่องราวและความสำคัญของชงชรรชระนั้นปรากฏในตอนหนึ่งของคัมภีร์ นาฏยศาสตร์ อธิบายที่ 1 ว่าหลังจากที่พวกอสูรพยายามขัดขวางการแสดงละครจนไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ พระอินทร์เห็นดังนั้นจึงกวัดแกว่งธงชัยของพระองค์หรือที่เรียกว่า วัชรารูช บันดาลให้พวกอสูรมีร่างกายแก่ชราไปทันที พวกอสูรมีความเกรงกลัวจึงหลบหนีไป พระอินทร์จึงได้รับพระนามใหม่ว่า "ชรรชระ" ซึ่งแปลว่าทำให้ (พวกอสูร) แก่ชรา และธงชัยนั้นก็ได้อีกชื่อว่า "ชงชรรชระ" หลังจากที่เหตุการณ์ยุ่งยากได้ผ่านพ้นไป พระอินทร์จึงมอบชงชรรชระให้ภรตมุนีนำไปประดิษฐาน ณ โรงละครเพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดกับการแสดงละคร ดังนั้น จึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันต่อมาว่า ก่อนการแสดงทุกครั้งจะต้องทำพิธีบูชาชงชรรชระเสียก่อน และถ้าจะมีการสร้าง —

ออกมาพร้อมกับผู้แสดงอีก 2 คน และจะเริ่มร่ายรำเป็นจังหวะพร้อม ๆ กัน และนำดอกไม้มาถวาย ณ พรหมมณฑลซึ่งจัดให้อยู่ตรงกลางโรงละคร หลังจากนั้นสุตรธารจะทำพิธีร่อนน้ำให้ตนเองและตัวละครทั้ง 2 คน และจะเริ่มร่ายรำบูชาเทพเจ้าซึ่งประจำอยู่ที่ 4 ทิศ คือ พระอินทร์ผู้เป็นอธิเทพศิบุรพา พระยมเทพทิศทักษิณ พระวรุณเทพทิศประจิม และพระกุเวรทิศอุดร

8. นานที่ เป็นการแสดงชุดที่สำคัญอีกชุดหนึ่ง นานที่คือบทโคลงสั้น ๆ ซึ่งกล่าวสรรเสริญเทพเจ้า (คล้าย ๆ บทไหว้ครูของไทย) ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์นอกจากจะสรรเสริญเทพเจ้าแล้ว นานที่ยังมีบทสรรเสริญพรหมและพระเจ้าแผ่นดินอีกด้วย<sup>1</sup> แต่โดยที่ปฏิบัติกันจริง ๆ แล้วนานที่มักจะเป็นโคลงสรรเสริญเทพเจ้าทั้งสิ้น<sup>2</sup> และเทพเจ้าที่ปรากฏในบทนานที่มักจะเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง คือ พระศิวะ (พระอิศวร) หรือ พระวิษณุ (พระนารายณ์) วิธีการกล่าวนานที่นั้นคือสุตรธารจะออกมากล่าวสรรเสริญเทพเจ้าที่ใครระบุไว้ในนานที่ ณ บริเวณที่สมมุติว่าเทพเจ้าประทับอยู่

ตัวอย่างนานที่คัดจาก นาฎกาเรื่อง ปริยทรรติกา ของพระเจ้าศรีธรรมวรรชนะ  
 แมเนตรนางจะขยับเพราะควันขณะชำเลื่อง ยังแพรวเพราะแสงเรือง  
 พระจันทร์,  
 แลด้วยรัก ณ พระพักตร์พระสามิฉะก็พลัน กัมพัทธ์เพราะช่วยครัน พรหมา  
 เคื่องเห็นเงาทรซัด ณ ผิวพนชา วาทนพระคงคา สมร

โรงละครชั้นใหม่ จะต้องมีพิธีอัญเชิญธงขรรจรไปประดิษฐานไว้ในโรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คัมภีร์นาฏยศาสตร์, หน้า 21-39.

<sup>1</sup> แสง มนวิฑูร (ผู้แปล), อธิบายที่ 5, หน้า 209, โคลงที่ 24.

<sup>2</sup> เว้นแต่นานที่ในนาฎกะเรื่อง นาคานันทะ สุตรธารออกมากล่าวถึงพระมหากษัตริย์ของพระพุทธองค์.



แต่ขียนยามคิเวทรงประทับพระวรกร ขอเคาริบังอร ธิโปรค

อนึ่ง

เขาไกรลาสลั่นสนั่นโชน อมรณะก็โอด ท่างก็กลาวโชน เพราะตกใจ  
องคฺมารคาอุมกุมารไว วิษณุจิกิฟูไฟ ตากโรจน์ใหญ่ เพราะโกรธนัก,  
เทพกคควยนิวพระบาทหนัก และอสุรทศพัคฺตร จมถล่ำอิก ฌ บาคาล,  
ยามโกรธเมื่อตองอุมาทาน ก็ปียททยบาน คิเวชัยชาญ ประสาทพร <sup>1</sup>

9. รังคะทวาระ เป็นการแสดงในชุดต่อจากนานที่ ซึ่งมีผู้แสดงอยู่ในชุดเดิม  
หลังจากสูตรชากรกลาวนานที่จบแล้ว จะกลาวโคลกอีกบทหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ  
ชงชรรชระ ต่อจากนั้นทั้งหมดจะก้าวเท้าเป็นจังหวะพร้อมกันในลักษณะที่สง่างาม นุ่มนวล  
ให้เข้ากับเพลงที่บรรเลงอยู่ ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า "จारी" <sup>2</sup> และจะเปลี่ยนจังหวะการ  
ก้าวเท้าให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้เข้ากับเพลง "มหาจारी" <sup>2</sup> ในระหว่างนี้ผู้แสดงจะเอื้อน  
เพลงจारीและเพลงมหาจारीตลอดไป

10. ตริกตะ เป็นการแสดงในชุดต่อไปซึ่งประกอบด้วยผู้แสดงในชุดเดิม คือ  
สูตรชากรและตัวละครอีกหนึ่งคนซึ่งตามปกติมักเป็นตัวละครที่จะแสดงเป็นวิษณุกะ (ตัวตลก)  
ต่อไป ทั้งสองคนจะออกมาสนทนากันอย่างไม่เป็นเรื่องเป็นราว โต้เถียงหรือขัดคอกันบ้าง  
ในคัมภีร์ นาฏยศาสตร์ ได้แนะนำว่าผู้แสดงในชุดตริกตะอาจ "พูดขัดคอกันเอง คำพูดที่มี

<sup>1</sup> พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ผู้แปล), ปรียทรรศึกษา (พระนคร:  
โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), หน้า 55.

<sup>2</sup> ในคัมภีร์ นาฏยศาสตร์ (โคลกที่ 27, อธิบายที่ 5) อธิบายว่า "จारी" เป็น  
เพลงที่ร้องเพื่อแสดงถึงเหตุให้เกิดความรัก ซึ่งเป็นเพลงที่พระอุมำโปรคปราน ส่วน  
"มหาจारी" เป็นเพลงที่แสดงความรักร้ายและเป็นที่ยินชอบของภูคฺณีสปีศาจทั้งหลาย.

เงื่อนงำ (พูดสองงาม) พูดพลอย ๆ ทำเป็นถือไม้เท้า (ให้คนดูเห็นว่าเป็นผู้กล้าหาญ) พูดเป็นกาพย์กลอน เช่น ไครคำรงค์ไว้ ? ไครชนะ? เป็นต้น" <sup>1</sup>

11. ประโยชน์ เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของการโหมโรง คัมภีร์นาฏยศาสตร์ ใค้อธิบายถึงวิธีการของประโองนาไว้ดังนี้ "พึงเล่าเรื่องละคอนพอเป็นสังเขปใหญ่ที่ใครรับเชิญมาดูละคอน พึงช่วยคำเชื้อเชิญที่ทำไว้เสร็จแล้ว พึงอธิบายเรื่องของละคอนเพื่อสำเร็จประโยชน์ของการแสดงละคร" <sup>2</sup> เมื่อพิจารณาถึงการแสดงในชุดประโองนาจะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับการเบิกโรงในบทธะครสันสกฤตทั่วไป กล่าวคือ เป็นการออกมาเล่าเรื่องให้ชุมชนฟังก่อนที่จะเริ่มแสดงละคร ซึ่งทำให้เกิดปัญหาถกเถียงในหมู่มุชู้เชี่ยวชาญการละครว่า ประโองนาจะเป็นชุดเกี่ยวกับการเบิกโรงหรือไม่ และทำไมถึงมีความคล้ายคลึงกับ เอ.บี. คีต ผู้เชี่ยวชาญละครคนหนึ่งได้เสนอความคิดไว้ในหนังสือของเขาว่าในสมัยหลังจากที่มีการรจนาคัมภีร์นาฏยศาสตร์คงจะไค้มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงในแต่ละชุดของการโหมโรงและการเบิกโรงบ้าง กล่าวคือ ประโองนาจะเดิมอยู่ในการโหมโรงก็คงจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการเบิกโรงซึ่งเป็นผลงานของกวีผู้รจนาบทธะคร การเปลี่ยนแปลงนี้ เอ.บี. คีต เชื่อว่าคงจะเกิดขึ้นหลังจากสมัยของภาสะกวีเอกคนหนึ่ง <sup>3</sup> เพราะ

<sup>1</sup> แสง มนวิฑูร (ผู้แปล), อธิบายะที่ 5, หน้า 243, โศลกที่ 139.

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

<sup>3</sup> ภาสะ เป็นกวีที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่ง นักปราชญ์ในสมัยหลังเชื่อกันว่าภาสะเป็นกวีรุ่นก่อนกาลิทธ เพราะปรากฏในตอนหนึ่งของบทธะครของกาลิทธะเรื่อง มาลวิกาคณิมิตว่า "งานประพันธ์ของนักประพันธ์ใหม่เยี่ยงกาลิทธะไหนเลยจะเป็นที่นิยมยิ่งไปกว่าบทธะครของมหากวี เช่น ทานภาสะได้" ผลงานของเขาที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ นาฏกะเรื่อง สวัปะนะวาสวตัตตา อานรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ไค้ในคำนำของ เรื่อง สวัปะนะวาส-

ปรากฏว่าในสมัยของภาสะยังมีการใช้ประโรจนายู<sup>1</sup>

## 2. ประศตนา (การเบิกโรง)<sup>2</sup>

การเบิกโรงในละครสันสกฤตเริ่มต้นด้วยสุตรชาร<sup>3</sup> ออกมาสนทนากับตัวละครอีกคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นตัวตลก (วิฑูษกะ) นางละคร (นาฏี) หรือตัวประกอบ (มารชชะ) เป็นทำนองเล่าเรื่องเกี่ยวกับละคร เช่น เรื่องที่จะแสดงคืออะไร ผู้แต่งคือใคร และเนื้อเรื่องย่อ ๆ เป็นอย่างไร ใหญ่ฟังก่อนที่จะเริ่มลงมือแสดงละคร ในบางครั้งสุตรชารจะออกมาเล่าเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องนำมาก่อน และที่จะขาดเสียไม่ได้คือการสรรเสริญความสามารถของผู้แต่งบทละคร หรืออาจจะเบียดขยู่ชมบ้างก็ทำได้ ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ ได้จำกัดหน้าที่ของสุตรชารไว้แต่เพียงว่า

วตัตตา ซึ่งคุณหญิง กุชฎี มาลากุล ได้แปลเป็นภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตในปี 2511 เมื่อไม่นานมานี้มีผู้พบบทละครต่าง ๆ ของภาสะถึง 13 เรื่อง ในแคว้นตริวันทัม ตอนใต้ของอินเดีย และได้พิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้ว.

<sup>1</sup> A.B. Keith, The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory Practice (London: Oxford University Press; 1964), pp. 340-2.

<sup>2</sup> บางครั้งใช้วา "สถาปนา" หรือ "อามชชะ"

<sup>3</sup> ปัญหาในเรื่องผู้ที่มาทำหน้าที่เบิกโรงนี้ยังไม่เป็นที่ตกลงกัน เพราะใน คัมภีร์นาฏยศาสตร์ และใน คัมภีร์ทศรปุระ กำหนดอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ทำหน้าที่ไม่ใช่สุตรชาร แต่จะเป็นตัวละครอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า "สถาปกะ" ซึ่งจะมาทำหน้าที่หลังจากสุตรชารหายกลับเข้าไปในโรงแล้ว แต่ใน คัมภีร์อัคนิปราชะ กล่าวว่า สตรชาร และ สถาปกะ เป็นคน ๆ เดียวกัน และในบทละครสันสกฤตทั่วไปผู้มาทำหน้าที่คือสุตรชาร.



อาศัยเรื่องของเทวดาทองสรรเสริญในเรื่องของเทวดา อาศัยในเรื่อง  
ของมนุษย์ทองสรรเสริญในเรื่องของมนุษย์ เรื่องของเทวดาหรือเรื่องของ  
มนุษย์ก็ทองสรรเสริญในเรื่องของเทวดาหรือเรื่องของมนุษย์ (ในการแสดง  
ละครนั้นมีเทวดายูขางหนึ่ง มนุษย์อยู่ขางหนึ่ง เทวดากับมนุษย์รวมกันอีกขาง  
หนึ่ง ทองสรรเสริญเป็นราย ๆ ไป เมื่อเทวดากับมนุษย์รวมกันทองสรร-  
เสริญเทวดากับมนุษย์ไปพร้อมกัน <sup>1</sup>

หลังจากที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับละครพอสมควรแล้ว สุทรธารจะเริ่มการสนทนา  
เพื่อเป็นการแนะนำตัวละคร ซึ่งในคัมภีร์ทศปุระของชัญชัยได้กำหนดวิธีการของสุทรธารไว้  
3 วิธี <sup>2</sup> คือ

1. กโถพมาตะ เป็นวิธีการแนะนำตัวละครของสุทรธารโดยทำสัญญาณให้ตัวละคร  
ปรากฏตัวขึ้น
2. ประวฤตตะกะ (ในคัมภีร์สาหิตยทรรปณะ เรียกว่า ประวرتกะ) เป็นวิธีการ  
แนะนำตัวละครของสุทรธารโดยการเปรียบเทียบความงดงามของถูกกับความงดงามของ  
ตัวละคร
3. ประโยคาศีศยะ เป็นวิธีการแนะนำตัวละครของสุทรธารโดยการประกาศ  
การมาถึงของตัวละคร

หลังจากนั้นสุทรธารและตัวละครที่ทำหน้าที่เป็นคู่รวมสนทนา จะชวนกันกลับเข้า-  
โรง เป็นการจบการแสดงการเบิกโรง

<sup>1</sup> แสง มนวิฑูร (ผู้แปล), อธิบายที่ 5, หน้า 255, โศลก 177.

<sup>2</sup> George C.O. Haas, (tr.) The Dasarūpa (Delhi: Motilal  
Bānarsidass; 1962), p. 82.

ตัวอย่างการเบิกโรงในบทละครสันสกฤตทั่วไป

คัดจากนาฎิกา เรื่อง ปรียทรรคิกา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-  
เกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์หนึ่ง

เบิกโรง

(คำขอพร)

แม่เนตรนางจะชยิบ เพราะควันขณะชำเลื่อง ยังแพรวเพราะแสงเรื่อง  
พระจันทร์,

แลด้วยรัก ณ พระพักตร์พระสามิละก็พลัน กัมพิกตร์เพราะชวยครัน พรหมา,  
เคื่องเห็นเงาหรัชด์ ณ ฝิวบนขา วาทนพระคงคา สมร,  
แต่ข้มยามศิวะทรงกระชับพระวรกร ขอเคาริบังอร ธิโปรด

อนึ่ง

เขาไกรลาสต้นสนั่นโชน อมรณะก็โลด ต่างก็กล่าวโจษ เพราะตกใจ,  
องค์มารคาอุมกุมารไว้ วิษมุจิกฟูไฟ ตากัโรจน์ใหญ่ เพราะโกรธนัก,  
เทพกคควยนิวพระบาทหนัก และอสุรทศพิกตร์ จมถล่ำอึก ณ บาดาล,  
ยามโกรธเมื่อต้องอุมาทาน ก็บียททยาน ศิวะชยชานู ประสาทพร  
(เมื่อจบคำขอพรแล้ว)

สูตรธาร (เดินวนไปมา) ในพิชิวสันโตคสวะ วันนี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไป  
ยังที่ประชุม ท้าวพญาผู้ใดมาจากนาทิส เพื่อเฝ้าพระบิวบาท สมเด็จพระศรี-  
หรรษเทพ, และไคพังถอยคังนี้: 'เราไคทราบชาวเลาระบือต่อ ๆ กันมาว่า,  
สมเด็จพระศรีหรรษเทพ, ผู้เป็นเจ้านายของเรา, ไคทรงพระราชนิพนธ์นาฎิกา  
เรื่องหนึ่ง ชื่อ ปรียทรรคิกา, ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเรื่องอันแปลก; แต่เรายัง  
หาไคเห็นเรื่องละครนั้นออกโรงไม่ ฉะนั้น ท่านควรที่จะจัดให้เล่นละครเรื่อง  
นั้นอย่างคิเลิศ เพื่อแสดงความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ทรงบันดาล

ความซนบานนี้ทั้งเกิดมีในใจคนทั่วไปและด้วยความตั้งใจ กระทำคุณให้แก่เรา  
ทั้งหลายด้วย. เหตุฉะนั้น, เมื่อใดจงจัดเนบดียไว้มั่งพร้อมแล้ว ข้าพเจ้าก็  
จะไ้กระทำให้ตามคำที่ร้องขอ (เหลียวแลทั่วไป) ข้าพเจ้าแน่ใจว่าใจของคนคุณ  
ตั้งค้อยอยู่แล้ว. เพราะว่า,

ศรัทธาวิชาธิปคีลเป็นกวีประเสริฐ คนคุณก็รู้เลิศ ฌ คุณ ;  
ขนรูเรื่องวรวัตตราชะสูวิบูล, ฝ่ายพวกละครคุณ แสดง ;  
เหตุเหล่านี้สี่ประหนึ่งพยานจะแถลง ผลคี่สมิทซ์แห่ง ละคร ;  
แต่รวมปวงคุณะถวนประมวญสุคุณะซอน เสริมส่งคุณากร ถนัด !

(แลดูไปทางในโรง) ออ, น้องชายของข้าพเจ้าจะมายุอยู่แล้วในขณะที่  
ข้าพเจ้ากำลังกล่าวคำเบิกโรง; เขาไ้ทราบความประสงค์ของข้าพเจ้าแล้ว  
และเลือกเป็นตัวกัจจกีนของท้าวทฤฆวรมัน ราชานแห่งองคราษฎร์ ฉะนั้น ข้าพ-  
เจ้าก็จะได้เล่นละครตอนต่อไปที่เดียว (เข้าโรง) <sup>1</sup>

จากตัวอย่างการเบิกโรงในละครสันสกฤตที่ยกมานั้น จะเห็นไ้ไ้ความแตกต่าง  
กับการเบิกโรงตามที่ไ้กำหนดไว้ข้างตน (คือในคัมภีร์นาฏยศาสตร์) กล่าวคือ นานที่ซึ่งแต่  
เดิมกำหนดไ้เป็นส่วนหนึ่งของการโหมโรง (ปฐวรัังคะ) คั้งนั้นจึงไม่ไ้ผลงานของกวีผู้  
รจนามหละคร แต่นานที่ไ้ปรากฏในบทละครสันสกฤตโดยทั่วไปแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของการ  
เบิกโรงซึ่งกวีเป็นผู้รจนา เอ.บี. คีต ผู้เชี่ยวชาญการละครคนหนึ่งไ้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า  
ในสมัยที่มีการรจนาคัมภีร์นาฏยศาสตร์ (ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 ถึง 5) คงจะมีการ  
โหมโรงและการเบิกโรงอย่างสมบูรณ์แบบ แต่มาในระยะหลังในสมัยของธนัญชัย (ปลาย  
คริสต์ศตวรรษที่ 10) และในสมัยของวิศวานาถวีราช (คริสต์ศตวรรษที่ 15) ปรากฏว่าใน

<sup>1</sup> พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ผู้แปล), ปริยทรรคิกา (พระนคร:  
โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), หน้า 55-69.

คัมภีร์ทั้งสองเล่มที่ขนัญชัยและวิศวานาถวีราชไครจนาไม่ได้ให้รายละเอียดของการโหมโรงมากนัก เขาใจวางจะเป็นเพราะว่าในสมัยหลังคงจะมีการตัดทอนและเปลี่ยนแปลงบ้าง ดังเช่นงานที่ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของการโหมโรง และประโรจนานี้ซึ่งเคยเป็นชุดที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงในการโหมโรงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเบิกโรง<sup>1</sup>

#### 4.2. การเบิกโรงของละครไทย

คำว่า "เบิกโรง" ในละครไทยหมายถึงการแสดงชุดสั้น ๆ ก่อนที่จะเล่นเป็นเรื่องราว การแสดงเบิกโรงมักจัดไว้เป็นชุดพิเศษไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะแสดง การเบิกโรงของละครไทยมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่ปัจจุบันการเบิกโรงบางชุดได้สูญหายไปแล้วก็มี การเบิกโรงอาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. การเบิกโรงด้วยการละเล่น ก่อนที่จะแสดงมหรสพประเภทโขนหรือหนังมักเบิกโรงด้วยการละเล่นชุดสั้น ๆ เขาใจวางมีจุดประสงค์เพื่อเรียกคนดู เช่นชุดจับลิงหัวคำ<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> A.B. Keith, The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory-Practice (London: Oxford University Press, 1964) pp. 340-2.

<sup>2</sup> จับลิงหัวคำ เป็นการละเล่นชุดหนึ่งสำหรับแสดงเบิกโรงในมหรสพประเภทโขน และหนังที่มีมาแต่ครั้งโบราณ ที่มาของชื่อ "จับลิงหัวคำ" นี้ นายมนตรี ตราโมท สันนิษฐานว่าคงจะเป็นเพราะว่าการแสดงชุดนี้เริ่มเล่นในตอนหัวคำ จึงเรียกกันง่าย ๆ ว่า "จับลิงหัวคำ" เรื่องราวของการแสดงชุดนี้เล่ากันมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่า ลิงขาวและลิงดำเป็นเพื่อนกัน ลิงขาวมีความประพฤติเรียบร้อยซึ่งตรงข้ามกับลิงดำ วันหนึ่งลิงดำไปก่อความเดือดร้อนไปทั่วจนลิงขาวต้องตามจับตัว จึงเกิดการต่อสู้ ในที่สุดลิงดำถูกลิงขาวจับตัวอบรม-

ชุกบองตันแทงเสื่อ<sup>1</sup> และชุกหัวล้านชนกัน เป็นต้น ในหนังสือสมุทรโฆษคำฉันท์ของพระมหา-  
 ราชครู ซึ่งแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้ระบุถึงการละเล่นก่อนที่จะมีมหรสพประเภท  
 หนึ่งใหญ่ไว้ 7 ชุก คือ ชุกหัวล้านชนกัน, ชุกลาวกับไทยพันคาบ, ชุกชวาแทงดอก, ชุกชน-  
 แรด, ชุกแทงวัวเกวียน, ชุกจระเข้กัดกัน และชุกแข่งเรือพระที่นั่งเสด็จไทย<sup>2</sup>

2. เบิกโรงควยระบำรำฟ้อน เป็นการแสดงก่อนที่จะมีมหรสพประเภทละคร  
 หรือโขนที่เรียกว่า "ระบำเบิกโรง" ระบำรำฟ้อนเป็นการแสดงที่คนไทยรู้จักกันมาตั้งแต่  
 ครั้งโบราณ ดังที่ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยว่า "ยอมเรียงชั้นหมากชั้นพลูบูชา

สั่งสอน แทกว่าลึงคำจะเข็ดหลาบตองมีการจับตัวกันถึง 3 ครั้ง

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพล-  
 เสพ ได้ทรงนิพนธ์บทเบิกโรงชุกจับลึงหัวคำขึ้น มีเนื้อความแตกต่างจากของเดิมเล็กน้อย  
 กล่าวคือ ลึงขาวและลึงดำเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่กับพระฤษีคนหนึ่ง วันหนึ่งลึงดำแอบกิน  
 ลำโพงซึ่งเป็นต้นไม้พิษ ทำให้มันเมาเข้าไปเที่ยวก่อความเดือดร้อนทำลายเข้าของพระฤษี  
 แหกหักเสียหาย พระฤษีจึงใช้ให้ลึงขาวไปจับตัวลึงดำมาจึงเกิดการต่อสู้ ลึงดำถูกลึงขาว  
 จับตัวมอมบิให้พระฤษี พระฤษีจึงให้กินยาแก้เมอลึงดำจึงมีอาการปกติดังเดิม [ดูรายละเอียด  
 ในพระนิพนธ์ของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ เรื่องบทเบิกโรงจับลึงหัวคำใน  
บทละครชุกเบ็ดเตล็ดในเรื่องราวเกียรติ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, ที่ 4  
 และพระนิพนธ์กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ, หน้า 56. (แจกในการกรณีสุนพระราชทาน  
 จางวางโต พระยาอุดมราชภักดิ์ ณ วัดอินทาราม พุทธศักราช 2466)].

<sup>1</sup> เรื่องราวในชุกบองตันแทงเสื่อมีเรื่องเล่ากันว่า บองตันเป็นพรานป่า วันหนึ่ง  
 พากรรษาไปเที่ยวป่าพบเสื่อตัวหนึ่งจึงเกิดต่อสู้กัน ในที่สุดบองตันเป็นฝ่ายชนะฆ่าเสื่อตาย.

<sup>2</sup> สมุทรโฆษคำฉันท์ (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504), หน้า 15-30.



ฟิล์มระบำรำเต้นเล่นทุกคืน" <sup>1</sup> ในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาในประเทศไทย ครั้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโคลงลาวถึงการแสดงระบำรำฟ้อนไว้ว่า

ระบำได้แก่การฟ้อนรำชายหญิงเป็นคู่ ๆ กัน ซึ่งไม่ไช่บทบาทบรมราชินี แต่เป็นบทบาทสวยงาม คนฟ้อนรำเหล่านี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายสวมเล็บปลอมทำคิ้วทองแดงยาวมาก ในเวลาฟ้อนรำก็มีขั้วรองไปบ้าง และสามารถแสดงได้โดยไม่ต้องเห็นคเห็นอ่อนนัก เพราะวิธีฟ้อนรำของเขาก็คือเดินเป็นวงไปอย่างง่าย ๆ ชาติ ๆ และไม่ตองรำรำอะไรมาก แต่มีท่าบิดเบนลำตัวและลำแขนชาติ ๆ มากอยู่ คิ้วคิ้วคิ้วนี้จึงไม่เกาะตัวกัน ขณะที่แสดงมีคน 2 คนออกมาเจรจาไม่เป็นขึ้นเป็นอันใด คนคู่หนึ่ง คนหนึ่งพูดแทนตัวระบำฝ่ายชาย และอีกคนหนึ่งพูดแทนตัวระบำฝ่ายหญิง" <sup>2</sup>

ระบำแต่เดิม นายชนิต อยู่โพธิ์ สันนิษฐานว่าคงเล่นไม่มีเรื่อง เป็นแต่การแสดงที่ต้องการจะอวดศิลป์การฟ้อนรำทั้งงดงาม ต่อมาจึงปรับปรุงเล่นเป็นเรื่องสั้น ๆ ที่เรียกว่า "ระบำเรื่อง" เช่น รามสูรเมขลา และ นารายณ์ปราบนนทก เป็นต้น <sup>3</sup> ระบำชุดเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก ว่า

<sup>1</sup> "คำอ่านจารึกเขาสุมนกฏ (หลักที่ 8)", คำอ่านและคำแปลจารึกสุโขทัย, (พระนคร: ศิลปวัฒนธรรม, 2504), หน้า 398.

<sup>2</sup> พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนริศประพันธ์พงศ์ (ผู้แปล), จดหมายเหตุลาลูแบร์ (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), เล่ม 1, หน้า 210.

<sup>3</sup> ชนิต อยู่โพธิ์, "การละเล่นสมัยอยุธยา", รวมปาฐกถางานอนุสรณ์อยุธยา 200 ปี (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2510), หน้า 37.

เรื่องนารายณ์กำหราบปราบนนท  
เป็นเรื่องดึกดำบรรพ์สืบกันมา  
เบิกโรงงานการเล่นเตนรำ  
สำหรับโรงงานพอนละครใน  
มีที่หาต่างตางอยางนารายณ์  
มีชื่อเรียกหาไว้ให้ศิษย์จำ

ในต้นไตรศายุคโบราณว่า  
ครั้งกรุงศรีอยุธยาเอามาใช้  
ที่เริ่มมีพิธีทำเป็นการใหญ่  
แสดงให้เห็นครูผู้สอนรำ  
เยื้องกรายโดยนิยมชมชอบ  
จะได้ทำให้ทองแก่คลองการ<sup>1</sup>

หลังจากละครในมีกำเนิดขึ้นมาแล้ว มีผู้นำเอาระบำชุดเหล่านี้มาแสดงนำ ก่อน  
จะแสดงละครเรื่องใหญ่ เรียกว่าระบำเบิกโรงและได้ปฏิบัติกันสืบมา มีเล่นเป็นชุด ๆ หรือ  
ตอน ๆ คือ 1. รามสูรเมขลา 2. นารายณ์ปราบนนท 3. ประเลง 4. คอกไม้เงิน-  
ทอง และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพล-  
เสพทรงนิพนธ์บทเบิกโรงขึ้นชุดหนึ่ง ทรงเรียกว่า บทเบิกโรงยักษ์สองกรรวิก (จัดเป็นชุด  
ที่ 5)

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถือเป็นธรรมเนียมอย่าง  
เคร่งครัดว่าจะต้องมีการแสดงเบิกโรงก่อนแสดงละครเรื่องใหญ่ทุกครั้งไป แม้กระทั่งใน  
ละครพูดซึ่งทรงเป็นผู้ให้กำเนิดก็ต้องมีบทเบิกโรงเช่นกัน และบทเบิกโรงของละครพูดของ  
พระองค์ก็คือละครพูดเรื่องสั้น ๆ ใน 1 องก์ เป็นตางหาก อีกเรื่องหนึ่งเสมอไป<sup>2</sup> พระ-  
บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทเบิกโรงขึ้นใหม่อีก 4 ชุด ทรง  
เรียกว่า บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์ คือ ชุด มหาพลี (6) ฤๅเสียดวง (7)  
นรสิงหาวตาร (8) และ พระคเณศรเสียดวง (9)

<sup>1</sup> พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, "บทละครตอนพระนารายณ์ปราบนนท" ใน  
บทละครชุดเบ็ดเตล็ดในเรื่องรามเกียรติ์ (พระนคร: ม.ป.ท, 2466), หน้า 44 (แจกใน  
การปฏิสังขรณ์พระราชนิพนธ์จากวังใต้พระยาอัครราชภักดี ณ วัดอินทาราม พุทธศักราช 2466).

<sup>2</sup> สัมภาษณ์นายมนตรี ตราโมท เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2514.

## 1. ระบำชุดเรื่องรามสูรเมขลา

รามสูร-เมขลา เป็นระบำเรื่องของนาฏศิลป์ไทยมีมาแต่โบราณสำหรับแสดงเบิกโรงก่อนที่จะแสดงนาฏศิลป์เรื่องใหญ่ ผู้แสดงมีรามสูรซึ่งยืนเครื่องยักษ์และถือขวานเป็นอาวุธ ส่วนนางเมขลาขึ้นเครื่องนางสีระสวมมงกุฎ เพลงที่ใช้ประกอบการรำใช้เพลงเชิดฉิ่ง เนื้อร้องนำมาจากพระราชนิพนธ์ เรื่อง รามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกว่า

เมื่อนั้น	นวลนางเมขลามารศรี
เลี้ยวลอรามสูรอสูรี	กรโยชนมณีจินดา
ท่าที่ประหนึ่งจะไหแก้ว	กลอกแสงพรายแพรวบนหัตถา
ครั้นรามสูรได้เลี้ยวมา	กัลยารำลออสูรี
นางแกล้งเลี้ยวลัดควัดเฉวียน	เวียนไปตามจักรราศรี
มือหนึ่งชูดวงมณี	ท่าที่เมาะเยยอสุรา <sup>1</sup>

ระบำชุดรามสูร-เมขลา นิยมกันว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นเยี่ยมของไทย บุรพคณาจารย์ในทางนาฏศิลป์ได้

บรรจุนำไว้ในเรื่องให้เห็นได้เด่น เช่น ท่าแสดงความรื่นเริงสนุกสนาน ท้าย้วยวน ทารัก ทาคีใจ ทาโกรธเคืองซัดแค้น ท่าโลดโลดติดตามควยความรัก และความโกรธ เหล่านี้เป็นต้น ล้วนมีลีลาอันงดงามตามแบบนาฏศิลป์ของไทย และแทรกเพลงขับร้องกับเพลงดนตรีเข้าประกอบให้ฟังไพเราะ <sup>2</sup>

<sup>1</sup> พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, รามเกียรติ์ (พระนคร: คลังวิทยา, 2506, หน้า 99.

<sup>2</sup> ธนิต อัญโพธิ์, อธิบายนาฏศิลป์ไทย (พระนคร: กรมศิลปากร, 2491), หน้า 31.

สำหรับเรื่องรามสูรเมฆลาที่มีเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่า รามสูรเป็น  
ยักษ์คนหนึ่งมีขวานเป็นอาวุธ ส่วนเมฆลาเป็นนางฟ้าประจำทะเล ครั้งหนึ่งในเมืองสวรรค์  
ในวสันตฤดู เทพบุตรนางฟ้าออกมาจับระบำรำฟ้อนกันอย่างสนุกสนาน เมฆลาก็มารวมสนุก  
ในโอกาสนี้ด้วย ระหว่างการฟ้อนรำรามสูรเหาะผ่านมาเห็นประกายแก้วมณีที่เมฆลาโยน  
เล่นอยู่มีความอยากได้ จึงตรงเข้าแย่งชิงจากเมฆลา แต่เมฆลากลับโยนแก้วล่อหลอกไป  
มาทำให้รามสูรยิ่งเกิดความอยากได้มากขึ้น พระอรชุนซึ่งเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งเห็นเหตุ-  
การณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นก็เซ้าหลอปราม แต่รามสูรไม่เชื่อฟัง ในที่สุดเกิดการต่อสู้ระหว่าง  
รามสูรกับพระอรชุนขึ้น พระอรชุนเสียทีถูกรามสูรจับฟาดกับเขาพระสุเมรุสิ้นชีวิตทันที

บางตำรา<sup>1</sup> มีเนื้อความแปลกออกไปว่า ท้าวมังกรการเป็นเจ้าแห่งบาดาลมีธิดา  
คนหนึ่งซึ่งมีรูปโฉมงดงามชื่อว่าเมฆลา ท้าวมังกรการมีของวิเศษคือแก้วมณีซึ่งมีแสงสว่างโชติ-  
ช่วงไปไกลถึงพื้นโยชน์ วันหนึ่งท้าวมังกรการนำธิดาและแก้วมณีขึ้นถวายพระอิศวร ซึ่งทรง  
รับไว้ด้วยความพอพระทัย พระอิศวรประทานปราสาทให้เมฆลาเป็นที่อยู่อาศัยหลังหนึ่ง  
พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้นางเป็นผู้ทำความสะอาดแก้วมณีเป็นประจำทุกวัน ต่อมาเมฆลา  
เกิดความเบื่อหน่ายในหน้าที่ของตน จึงลอบขโมยแก้วมณีและเหาะหนีไป ด้วยอำนาจของ  
ดวงแก้วทำให้ไม่มีใครสามารถมองเห็นนางได้ เห็นแต่ประกายของแก้วมณีบนท้องฟ้าเท่านั้น  
พระอิศวรจึงมีบัญชาให้รามสูรเป็นผู้จับตัวเมฆลามาดถวาย รามสูรจึงเที่ยวหาตามหา  
เมฆลาโดยสังเกตจากประกายของแก้วมณีจนพบ แต่เมฆลาไม่ยอมให้รามสูรจับตัวจึงเหาะ  
หนีไปพร้อมทั้งโยนแก้วมณีล่อหลอกรามสูรไปมา รามสูรแค้นเคืองจึงไขขวานที่ถือเป็นอาวุธ  
ขว้างเมฆลา เมฆลากลอกแก้วเกิดประกายวูบวบบนท้องฟ้าทำให้รามสูรขวางขวานผิดที่  
หมาย แต่รามสูรก็ยังไม่สิ้นความพยายามยังตามไล่จับเมฆลามาดจนกระทั่งทุกวันนี้

<sup>1</sup> เณริมไตรภพ (พระนคร: โรงพิมพ์เคลิเมนต์, 2476), หน้า 33-45. (บุตร  
และบุตรพี่พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางปรีก อินทุเวศ ณ วัดอัปสรสวรรค์ วันที่ 8 เมษายน  
พ.ศ. 2476).

## 2. นารายณ์ปราบนนท

นารายณ์ปราบนนทเป็นระบำเบิกโรงชุดหนึ่งจากเรื่อง รามเกียรติ์ ผู้แสดงเป็นนารายณ์ตอนรำแม่บทยืนเครื่องนาง ศีรษะสวมมงกุฏ ตอนแปลงกายแล้วยืนเครื่องพระศิวะสวมมงกุฏนารายณ์ นนทยืนเครื่องยักษ์ ศีรษะลาน

สำหรับที่มาของเรื่องนารายณ์ปราบนนทปรากฏในพระราชนิพนธ์ เรื่อง รามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกวาทังนี้

นนทเป็นยักษ์คนหนึ่งได้รับมอบหมายจากพระอิศวรให้เป็นนายทวารคอยล้างเท้าเทวดานางฟ้าที่ขึ้นมาเฝ้าพระอิศวร ณ เชิงเขาไกรลาสเป็นเวลานาน พอล้างเท้าให้เทวดานางฟ้าคราวไรก็ถูกจับมัดขังเล่นจนหมดทุกหน นนทมีความเจ็บแค้นคอยหาโอกาสล้างแค้นอยู่ วันหนึ่งได้โอกาสจึงทูลขอพรต่อพระอิศวรให้ตนมีนิ้วเป็นเพชรเมื่อผู้ใดผู้นั้นจะตายทันที พระอิศวรก็ประทานพรให้ตามที่ขอ นนทจึงไขนิ้วเพชรชี้เทวดานางฟ้าตายลงเป็นอันมาก พวกที่เหลือจึงรีบไปร้องทุกข์ต่อพระนารายณ์ พระนารายณ์รับจะช่วยเหลือโดยทรงแปลงเป็นนางอัปสรรูปร่างงดงามมาล่อหลอกนนท นนทเห็นนางอัปสรเขาก็หลงรัก เขาเที่ยวพาราดี นางอัปสรออกออบายชวนนนทรำด้วยกันด้วยท่ารำตามแบบครุ ซึ่งเรียกว่า ทาแม่บท<sup>1</sup> ครั้นรำถึงทานาคามวนทางนนทจะตองชี้นิ้วเขาหาตัวเอง นิ้วเพชรของนนทก็ชี้ถูกขาของคนหกล้มลง นางอัปสรก็กลายร่างเป็นพระนารายณ์และฆาตกรนนทในที่สุด

<sup>1</sup> รำแม่บท เป็นชื่อรวมเรียกท่ารำต่าง ๆ ในตำรนาฏศิลป์ของไทยซึ่งเป็นต้นตำราของการฟ้อนรำ ท่ารำแม่บทนี้มีบทร้องบอกชื่อท่ารำอยู่ 2 อย่างคือ บทร้องบอกชื่อท่ารำอย่างพิสดารและอย่างย่อ บทร้องอย่างพิสดารเป็นบทที่จำสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณมี 64 ทา ส่วนบทร้องอย่างย่อมีอยู่ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง รามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตอนนารายณ์ปราบนนท มีอยู่ 18 ทา ด้วยกัน

เทพนมปดุมพรหมสีหนา  
หังกวาง เคนกงหงส์บิน

สอศสรอยมาลาเจตนิ  
กินนรินเลียบถ้ำอำไพ



### 3. ประเลง

ประเลง<sup>1</sup> เป็นระบำเบิกโรงชุดหนึ่งของละครไทยที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ประเลงเป็นระบำคู่ ผู้แสดงจะแต่งตัวยืนเครื่องอย่างนายโรงละคร และมักจะแสดงเป็นคู่ท้ายโรงต่อไป เครื่องประดับศีรษะแทนที่จะสวมขฎาหรือมงกุฎกลับสวมหัวเทวดาศีรษะโล้น (ปัจจุบันนิยมสวมขฎาแทน) มือทั้งสองถือพ่อนหางนกกิ่ง ประเลงเป็นระบำที่ไม่มีบท

อีกษานางนอนภมรเคล้า	ทั้งแขกเตาฉาฉาเพียงไหล
เมขลาโยนแก้วแววไว	มยุเรศพ่อนในอัมพร
ลมพัดยอดทองพรหมนิมิต	ทั้งพิศมัยเรียงหมอน
ย้ายทามัจฉาชมสาคร	พระสีกรขวางจักรฤทธิรงค์
ฝ่ายวานนทกักรำตาม	ควยควายพิศมัยไหลหลง
ถึงทานาคามวนทางวง	ชักรงถูกเพลาทันใด

<sup>1</sup> คำว่า "ประเลง" แต่เดิมเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า "บรรเลง" ในปี 2490 นายชนิต อยู่โพธิ์ ซึ่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น ได้ทำการค้นคว้าเรื่องนี้และปรากฏหลักฐานว่าในสมัยก่อนเฒ่า "ประเลง" จึงกลับมาเฒ่า "ประเลง" ส่วนความหมายของคำว่า "ประเลง" นั้น นายชนิต อยู่โพธิ์ ได้อธิบายไว้ในตอนหนึ่งของ "การละเล่นสมัยอยุธยา" (หน้า 44) ว่าดังนี้ "ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะ 'ปู้รวรงค์' ถ้าการันต์ตัว 'ค' เสียไม่ออกเสียงตามวิธีเขียนอ่านคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ก็จะเป็น 'ปู้รวรงค์' และเมื่อออกเสียงเร็ว ๆ ก็ทั้งสำเนียงจะใกล้เคียงกับคำว่า 'ประเลง' อันเป็นชื่อนาฏศิลป์เบิกโรงของไทยเราได้ และถาดองเขียนต่อเติมชนิต 'ลากเข้าวัด' โดยให้มีตัว 'ค' การันต์เขาซางหาย และอ่าน 'ปะระเลง' กล่ารวเสียงก็จะฟังคล้ายเคียงกันขึ้นอีกหาหน่อยไม่ แม้จะเป็นการพยายามตั้งศัพท์ให้เป็นไปตามความประสงค์มากไปหน่อย แต่ถาดองได้ตั้งนี้ คำว่า 'เบิกโรง' อาจใช้เป็นคำแปลของ 'ประเลง' และ 'ปู้รวรงค์' มาตั้งแต่—

ซั้บร็อง<sup>1</sup> มีแต่เพลงหน้าพาทย์ประกอบ จังหวะทำรำใช้เพลง "กลม" หรือ โคมเวียน" หรือ "ซำนาญ" ซึ่งตามแบบแผนของบรรพตทนายทางดุริยางค์ไทยใช้เพลงเหล่านี้บรรเลงประกอบอิริยาบถของตัวละครที่สมมุติว่าเป็นเทวดา สามารถเหาะเหินเดินอากาศด้วยอำนาจของตน เวลารำกลับเข้าโรงใช้เพลงหน้าพาทย์เชิดหรือรำ

ครั้งโบราณ แล้วภายหลังมาแยกความหมายกันออกไป ซึ่งข้อเท็จจริงอาจเคลื่อนหายไปในอดีตกาลเสียแล้ว"

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตรัสอธิบายถึงความหมายของคำนี้ไว้ในตอนหนึ่งของพระหัตถเลขาประทานมายังพระยาอนุนานราชชนไว้ว่า "ที่แรกใคร่ตรวจคำว่าเพลงก่อนในภาษาเขมรมีเหมือนกัน แต่เขียนเป็นเพลง ถ้าเขมรจะอ่านคำว่าเพลงของเราจะต้องอ่านว่า 'เปล่ง' ก็ไปเพี้ยนกับคำว่า 'เปล่ง' ทำให้นึกได้ว่าตัวโขนคร่ำทางนkonyงออกเล่นเมื่อเบิกโรง เขาเรียกกันว่า 'ปะเลง' จะหมายความว่าจะอะไรไม่ทราบ แต่ใกล้เคียงกับ 'เพลง' 'เปล่ง' มาก ในเมื่อเปิดพจนานุกรมเขมรสอบดู คำประเลงไม่มีแต่คำประเลงแปลให้ไว้ว่าเล่นสนุก คิดว่าเป็นคำเดียวกันเข้าไปใกล้เข้ากับคำบรรเลง ซึ่งปกติของเราเขียนแก่ ประ เป็น บรรล มีอยู่โดยมาก ได้เปิดพจนานุกรมภาษาเขมรทดสอบอีกครั้งหนึ่ง พบคำบันเลงคิดว่าเป็นคำเดียวกับบรรเลงนั่นเอง เขาแปลให้ไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เพลินใจ ตกลงก็เห็นได้แต่เพียงว่าเป็นความหมายอันเดียวกันทั้งหมดนั้น" (นิตยสาร ศิลปากร, กรกฎาคม, 2501. หน้า 30).

<sup>1</sup> ประเลงเป็นระบำคู่ที่ไม่มีซั้บร็อง แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ทรงนิพนธ์ซั้บร็องสำหรับประเลง ให้ชื่อว่า บทเบิกโรงเรื่องรำบรรเลง มีข้อความดังต่อไปนี้ -

การรำประเลงประกอบกับประเพณีการใช้เพลงหน้าพาทย์ทางดนตรีนี้ นายชนิต อยู่โพธิ์ สันนิษฐานว่า เดิมคงจะสมมุติผู้รำประเลงเป็นเวทคามารำเบิกโรงก่อนจะแสดงละครเป็นเรื่อง การที่ใช้ตัวนายโรงในเรื่องมาเป็นผู้รำก็เพื่อที่จะไม่ต้องแต่งตัวซ้ำอีก เป็นการประหยัดเวลาและจำนวนคน การใช้ตัวละครคนเดียวกันมาเป็นตัวแสดงในเรื่องอีก ก็ไม่มีใครจำได้ เพราะสวมหัวปิดหน้า<sup>1</sup> ส่วนจุดประสงค์ของการรำประเลงนั้น นายชนิต อยู่โพธิ์ ได้อธิบายไว้อีกตอนหนึ่งว่าดังนี้

การรำประเลง นอกจากเพื่อความสวยงามทางนาฏศิลป์แล้วได้เคยทราบจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเป็นเคล็ดลับของท่านบูรโฆราช ท่านว่าก่อนเวลาที่เขาจะเล่นละครคนนั้นก็ต้องมีคนถือไม้กวาดออกมาปัดกวาดซึ่งชี้ไผ่หยากไย่หยากเยื่อในโรงละครให้สะอาดเสียก่อน เพราะแตกอนนาน ๆ ละครจึงจะแสดง

(กลมออกบรประเลง)

มาจะกล่าวบทไป	ถึงฝูงเทพเทวีทั้งหลาย
เห็นบรประเลงพอนมยุระแพนกราย	กำหนดหมายของคัมภีร์จินตรา
เพลาจวนจะเสด็จออกเทพบุตร	นาคครุฑคนธรรพพรษา
เยี่ยคยัคคักแค้นเข้ามา	พร้อมทาคอยัญชลีกร ๖ 4 คำ ๖
เมื่อนั้น	จอมภพสามโลกสโมสร
ออกหมู่เทวราชอมร	ถาวรไปด้วยทิพย์อันไพบลย์
คอยบัญชาเทวกิจคือไท	วินิจัยตามระเบียบมีใหญ่
ตรีเนตรเล็งเหตุด้วยอนุกล	เมืองบูรพทิศทั่วโลก ๖ 4 คำ ๖

<sup>1</sup> ชนิต อยู่โพธิ์, "การละเล่นสมัยอยุธยา", รวมปาฐกถางานอนุสรณ์อยุธยา 200 ปี (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2510), หน้า 39-40.

กันสักครั้งเห็นจะเป็นเพราะคนปิดกวางค์ก็เป็นพวกละคอนอยู่ด้วย จึงยอมออก  
 ทาออกทางมีศิลป์ไปในตัวเลยกลายเป็นบุรพกิจ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ท่องทำก่อน  
 มีการแสดงทุกครั้ง ภายหลังเมื่อเกิดเป็นธรรมเนียมเสียแล้ว เรื่องทำความ  
 สะอาดหายไป เหลือแต่ไม่ว่ากวางค์กับท่าทาง จะยกเลิกธรรมเนียมเสียก็ไม่ทราบ  
 คนเหตุความมุ่งหมายเดิมของท่านเป็นอย่างไร แต่จะถือไม่ว่าออกมาว่า  
 ไทคนคู้คู้กระไรอยู่ จึงเลยเปลี่ยนเป็นที่ทางนกกยงแทนไม่ว่ากวางค์ แต่บางท่าน  
 ไทขอสันนิษฐานต่อไปว่า ที่ที่ทางนกกยงออกมาว่านั้นน่าจะมาจากนับถือกันว่า  
 นกกยงเป็นคนเดิมของการฟ้อนรำควยอีกอย่างหนึ่ง ชาวอินเดียนจึงสร้างและ  
 เขียนรูปพระสุรัสวดีประทับอยู่บนหลังนกกยงว่าแพน ท่านสันนิษฐานกันไว้ดังนี้  
 จึงขอนำมาเล่าไว้ด้วย แต่จะอย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดความนิยมถือกันเป็น  
 ธรรมเนียมหรือประเพณีของละคอนสืบมาว่า ประเลง เป็นการฟ้อนรำเบิก  
 โรงที่ท่องแสดงก่อนเพื่อป้องกันเสนียดจัญไร หรือปิดรังควานขับไล่มนต์ปีศาจ  
 และมารร้ายที่จะมาขัดขวางกล่าวกรายให้เป็นอุปสรรค และเป็นอุปมงคลแก่งาน  
 การแสดง <sup>1</sup>

#### 4. รำดอกไม้เงินทอง

รำดอกไม้เงินทองเป็นระบำเบิกโรงชุดหนึ่งก่อนที่จะมีการแสดงละครเรื่องอิเหนา  
 นายชนิต อยู่โพธิ์ สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้  
 คัดแปลงมาจากรำประเลง ซึ่งเป็นการรำเบิกโรงของละครไทยตั้งแต่โบราณ ดังที่ได้ริ-  
 บายไว้ในตอนหนึ่งของเรื่อง "การละเล่นสมัยอยุธยา" ว่าดังนี้

<sup>1</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 40-41.

แม่ประเลงจะเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่ก่อปรคัยความนิยมเชิดถือ และมีคุณค่าทางศิลป์ แต่เมื่อใดก็ใดเห็นกันอยู่เสมอ ๆ ก็กลายเป็นศิลป์ที่รู้สึกกันว่าจืดชืดครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคงจะทรงได้รับเครื่องราชบรรณาการดอกไม้เงินทองจากเจ้าประเทศราชต่าง ๆ ส่งมาทูลเกล้า ฯ ถวายไว้เป็นอันมาก น่าจะมีพระราชประสงค์เพื่อสำแดงพระเกียรติยศให้ปรากฏ จึงโปรดให้ระบำละคอนหลวงถือดอกไม้เงินทองรำเบิกโรงแทนถือหางนกยูงอย่างแต่ก่อน <sup>1</sup>

เครื่องแต่งตัวและวิธีแสดงของรำดอกไม้เงินทองนั้น เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคงจะโปรด ฯ ให้ดัดแปลงจากของเดิม กล่าวคือ แทนที่แสดงจะถือกำหางนกยูงเหมือนในประเลง กลับเปลี่ยนมาถือดอกไม้เงินทองข้างละมือ ผู้แสดงจะรำออกมาโดยใช้เพลงกล่อมเมื่อถึงเนื้อร้องจะใช้ทำนองเชิดฉิ่งประกอบ เมื่อจบเนื้อร้องแล้วบรรเลงแต่ทำนองเชิดฉิ่ง ในประเลงไม่มีทรงประกอบการรำ แต่ในชุดดอกไม้เงินทองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทรงประกอบการรำไว้ดังนี้

เมื่อนั้น	ไทท้าวเทพบุตรบุษสอง
สองมือถือดอกไม้เงินทอง	ป้องหน้าออกมาว่าจะรำ
เบิกโรงละคอนในโรงประหลาด	มีวิลาสนาชมคมชำ
ท่ากึ่งตามครุฑแมนยำ	เป็นแต่ทำอย่างใหม่มีไซพอน
หางนกยูงอย่างเกาเขาเล่นมาก	ไม่เห็นหลากจืดตามมาแต่ก่อน
คงแต่ท้าวไหงามตามละคอน	ที่แต่งคนกันไม่องตามโบราณ

<sup>1</sup> ชนิต อยู่โพธิ์, "การละเล่นสมัยอยุธยา" รวมปาฐกถางานอนุสรณ์อยุธยา 200 ปี (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2510), หน้า 46.



รำไปให้เห็นเป็นเกียรติยศ  
 ว่าพวกพ่อนฝ่ายใน ไซราชการ  
 ยอมชวงไอชคอกไม้เงินทอง  
 ถึงผิคอย่างไปใครจะไม่ชม

ปรากฏทุกตำแหน่งแห่งสถาน  
 สำหรับพระภูบาลสำราญรมย์  
 ไม่เหมือนของเขานี้มีคินดม  
 ก็ควรมิยมาเป็นมงคลเอย <sup>1</sup>

## 5. ยักษ์สองกรรวิก

ยักษ์สองกรรวิกเป็นบทละครเบิกโรงอีกชุดหนึ่งซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์-  
 พลเสพทรงนิพนธ์ขึ้น <sup>2</sup> มีเนื้อความกล่าวถึงยักษ์สองคนพี่น้องชื่อ สองกรและวรวิก ยักษ์  
 สองคนพยายามทเวคาที่กลิ้งศีลาลงมาทับบิดาตนสิ้นชีวิต จึงชวนกันทำพิธีกรรมทำให้อากาศ  
 ร้อนเป็นเพลิงกรคเผาผลาญทเวคาทั้งสรวงสวรรค์ ทเวคาเคือครอนไปทั่วทุกองค์จึงทล  
 ร่องทชขอพระอินทร์ พระอินทร์จึงเสกควาให้เป็นนางอัปสรรูปร่างงดงามคนหนึ่งให้มาทำ  
 ลายล้างพิธี ยักษ์สองกรและยักษ์วรวิกหลงรักนางอัปสรทันที ต่างก็พยายามไอเหตุผลอ้าง-  
 วนางนั้นควรจะเป็นของตน แต่ตกลงกันไม่ไคเกิดการต่อสู้โดยไอชกระบองฟ้าคพื้นจนสิ้น  
 ชีวิต พระอินทร์สงสารจึงเสด็จลงมาชบชีวิตให้และสั่งสอนให้ประพฤคิชอบในธรรม ยักษ์  
 สองคนไคคิดก็กลับตนมีความประพฤคิที่คิงามสืบต่อไป

<sup>1</sup> พระบาทสมเด็จพะจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, "บทรำคอกไม้เงินทอง" บทละครชุด  
เบ็คเตล็คในรื่องรามเกียรติ (พระนคร: ม.ป.ท., 2466), (แจกในการกรฐินพระราช-  
 ทานจางวางโท พระยาอุดมราชภคคี ๗ วัดอินทาราม พุทธศักราช 2466).

<sup>2</sup> กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ, "บทเบิกโรงยักษ์สองกรรวิก" บทละคร  
ชุดเบ็คเตล็คในรื่องรามเกียรติ, (พระนคร: ม.ป.ท., 2466), หน้า 59-63.  
 (แจกในการกรฐินพระราชทานจางวางโท พระยาอุดมราชภคคี ๗ วัดอินทาราม พุทธศักราช  
 2466).

## 6. มหาพล

เรื่องราวของบทละครเบิกโรงชุดนี้มีว่า ในครั้งหนึ่งพระพรหมโปรดให้จัดงานสโมสรสันเพื่ออำนวยพรให้เกิดความสวัสดิมงคลในหมู่มวลมนุษย์ เทพเจาต่างก็มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พระพรหมเป็นผู้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบันดาลให้สยามประเทศรุ่งเรืองตลอดกาลนาน หลังจากจบพิธีขอพรแล้ว พระอิศวรและพระอุมาแสดงการรำตามแบบตาณฑวะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง หลังจากเสร็จพิธีแล้วพระพรหมมีบัญชาให้พระภรต<sup>1</sup> จัดการแสดงละครขึ้นเรื่องหนึ่งซึ่งพระภรตก็ได้กราบทูลว่า ไคเตรียมการไวเรียมรอยแล้วและขอเริ่มตนการแสดง ณ บัดนี้

บทละครชุด "มหาพลี" นี้จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นตามแบบการเบิกโรงของละครสันสกฤต กล่าวคือ มีวิธีกล่าวแนะนำละครเรื่องใหญ่ตามแบบละครสันสกฤตและกล่าวถึงพระภรตซึ่งเป็นผู้จัดการละครบนสวรรค์

## 7. ฤๅเสีียงดุก

ฤๅเสีียงดุกเป็นบทเบิกโรงชุดหนึ่งซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระคามสตรีกาลัญญะ<sup>2</sup> พาสามกุมารไปเที่ยวในป่า ระหว่างทางพระคามสตรีกุมารซึ่งชวนคุณูประเศรรอบ ๆ โดยไม่สนใจก็คือบุตรีคือนางสวาหะเลย นางสวาหะเกิดความน้อยใจจึงตัดพ้อว่าบิดาไม่ยุติธรรมมัวแต่ไปหลงรักลูกคนอื่นกลับทอดทิ้งลูกของตนเอง พระคามสเกิดความสงสัย เมื่อมาถึงฝั่งแม่น้ำจึงทำการเสีียงทายโดยโยนสามกุมารลงไปพร้อมทั้งอธิษฐานว่า ถ้ากุมารผู้ใดเป็นบุตรที่แท้จริง

<sup>1</sup> พระภรตหรือภรตมุนีผู้รจนาคัมภีร์นาฏยศาสตร์.

<sup>2</sup> ในรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 เรียกว่า พระฤๅโคดม.

ของตนให้วางน้ากลับมาก ถ้าไม่ซักก็ให้กลายเป็นเครื่องจานไป ปรากฏว่านางสวาทะเทานั้นที่วางกลับมากได้ ส่วนสองกุมารกลายเป็นลิงกระโดดเข้าป่าไป

## ๘. นรสิงหาวตาร

เรื่องราวในชุดนี้เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ผู้ลงมาเกิดเป็นนรสิงห์ เพื่อปราบหิรัญยกส์ป ผู้เรื่องมีอยู่ว่า หิรัญยกส์ปได้รับพรจากพระอิศวรให้มีเดชานุภาพยิ่งใหญ่ แม้เหวคา มนุษย์ เครื่องจาน สากไม้ตายและศัตราวุธทุกประเภทไม่อาจสังหารได้ โอกาสที่จะประหารชีวิตโคตองไม้ไซเวลากลางวันหรือกลางคืน และตองไม้ไซในอาคารหรือนอกอาคาร หิรัญยกส์ปมีความกำเริบเที่ยวแข่งชิงวิมานของเหวคาจนเคียดระอนไปทั่ว พระอิศวรจึงแนะนำให้คณะเทพไปพูดเชิญพระนารายณ์เสด็จลงไปปราบ พระนารายณ์จึงอวตารเป็นนรสิงห์ติดตามหิรัญยกส์ปมาถึงไพชยนต์พิมาน ซึ่งหิรัญยกส์ปยึดครองอยู่ เกิดการต่อสู้กัน หิรัญยกส์ปถูกนรสิงห์ซึ่งไม่ใช่เหวคา มนุษย์ หรือ เครื่องจาน มาตายควยการฉีกอก นรสิงหาวตารบซึ่งมีไซในอาคารและนอกอาคาร และเวลาที่ฆ่านั้นเป็นเวลาสนชยา (โพลเพล)

ระบำเบิกโรงชุดนรสิงหาวตารนี้ ประกอบด้วยท่ารำทั้งดงามหลายท่า ดังเช่น ท่ารำรำของนรสิงห์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด ฯ ในหอจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ท่าของนรสิงห์ขึ้นโดยเฉพาะ มีท่าเด่นท่าสลัดขนเยียงสิงหะปนอยู่ในท่ารำของนรสิงห์โดยไม่เสียความงาม ตามหลักของนาฏศิลป์ไทย<sup>1</sup>

1 ธนิต อยู่โพธิ์, อธิบายนาฏศิลป์ไทย (พระนคร: กรมศิลปากร, 2491),

## 9. พระคเณศเสีียงา

เรื่องราวอันเป็นที่มาของพระคเณศเสีียงานี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า "เรื่องนี้หยิบใจความได้จากพรหมไวยวรรคปฺราณคัมภีร์ แต่ได้มาแต่งบทละครขึ้นใหม่ตามที่เหมาะแก่การเล่นเป็นละคร"<sup>1</sup> เนื้อเรื่องกล่าวถึง ปรศุราม เป็นคนโปรดของพระอิศวรและเคยได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้ถึงพระที่บรรทม วันหนึ่งจะมาเฝ้าพระอิศวรเหมือนที่เคยได้ปฏิบัติมา แต่พระคเณศซึ่งเป็นโอรสของพระอิศวรและพระอมาได้รับบัญชาจากพระอมาห้ามผู้ใดเข้าเฝ้าในขณะนั้น จึงไม่ยอมให้ปรศุรามเข้าเฝ้า แต่ปรศุรามไม่ฟังคำสั่งจะเข้าเฝ้าให้ได้จึงเกิดการต่อสู้กัน ปรศุรามใช้ขวานแกวซึ่งได้ประทานจากพระอิศวรขว้างพระคเณศ พระคเณศจำใจว่าเป็นขวานของพระบิดา จึงไม่คิดต่อสู้ ขวานแกวจึงลอยมากระหนาบชายของพระคเณศหักบินไป พระอมาได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีความโกรธแค้นปรศุรามมากจึงสาปให้ปรศุรามสิ้นฤทธิ์สิ้นกำลัง ปรศุรามได้รับความอับอายมากจึงทูลขอให้พระนารายณ์ช่วยเหลือ พระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นพราหมณ์นอຍออกมารายรำถวายพระอมา<sup>2</sup> พระอมาพอพระทัยมากจึงประทานพรให้พราหมณ์นอຍ พราหมณ์นอຍจึงขอประทานกำลังกลับคืนให้ปรศุรามตามเดิม

<sup>1</sup> พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, บทละครเบิกโรง (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), "พระคเณศเสีียงา", หน้า 20.

<sup>2</sup> การรำรำของพระนารายณ์ในตอนนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า "นุญฉายพราหมณ์" รำนุญฉายเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดหนึ่งที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างสูง ในหนังสืออธิบายนาฏศิลป์ไทยของนายชนิต อยู่โพธิ์ (หน้า 88) ได้อธิบายถึงการรำนุญฉายไว้ว่า "รำนุญฉายเป็นการแสดงภาษานาฏศิลป์ไทยที่มีคุณค่าทางศิลปะเป็นอย่างเลิศ นิยมกันว่าตัวละครอนสามารถแสดงอารมณ์ภาคภูมิใจออกมาทางทวารว้าได้ดีกว่าจะพูดออกมาทางปาก ใช้รำในตอนที่ตัวละครอนแสดงความภาคภูมิใจเมื่อเห็นว่าตนเองแต่งตัวไคอย่างสวยสดงดงาม หรือใช้-

#### 4.3. อิทธิพลของการเบิกโรงในละครมหรสพที่มีต่อการเบิกโรงในละครไทย

นอกจากท่ารำและวิธีการแสดงที่ละครไทยได้รับแบบอย่างมาจากละครมหรสพแล้ว เรายังได้รับแบบแผนการไหว้ครูละครมาจากอินเดียอีกด้วย ดังหลักฐานที่เห็นได้ในพิธีไหว้ครูและครอบละครนั้นจะต้องมีหัวภูษี และหัวพระประโคนธรพทังวางไว้ในพิธีในฐานะอาจารย์สำคัญ ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชธิบายไว้ว่า หัวภูษีซึ่งครูครอบละครใช้สวมศีรษะเวลาครอบนั้นหมายถึงภคมนตรีผู้ซึ่งเป็นปรมาจารย์ของการเล่นละคร และพระประโคนธรพทังหมายถึงพระนารายณ์เป็นอาจารย์

แสดงในเมื่อสมมติว่า ตัวละครคนแสดงกายที่ไม่สวยให้สวย และเมื่อเห็นว่าคนแสดงกายไต่สวยงามเป็นที่พอใจก็รำถวายแสดงความรู้สึกออกมา" ฉะนั้นพราหมณ์ในชุดนี้ สมมติเป็นเทพพราหมณ์แปลง ตอนพระนารายณ์ทรงแปลงพระองค์เป็นพราหมณ์หนุ่มน้อยไปเฝ้าพระอิศวรและพระอุมา บทขับร้องในชุดนี้ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใ้รับการยกย่องว่า "ทรงบรรจุคำลงไว้อย่างไพเราะสละสลวยซาบซึ้งด้วยรสวรรณคดี และเหมาะสมเป็นอย่างดีแก่การทำบททางนาฏศิลป์" (หนังสืออธิบายนาฏศิลป์ไทย, หน้า 94)

บทร้องฉุยฉายพราหมณ์

ฉุยฉายเอ๋ย	ช่างงามซ้ำช่างรำโยกย้าย
สะเอวแสนอนนอร์ชรชวงกาย	วิจิตรยิ่งลายที่คนประคิษฐ์
สองเนตรคมซ้ำแสงคำมันชลับ	หมอยเนตรจับช่างสวยสุคพิศ ๗
สุดสวยเอ๋ย	ยิ่งพิศยิ่งเพลินในไหงงวย
งามทัดงามกรช่างพ่อนระทวย	ช่างนาคชางนวยสวยย้วนัยนา
ทั้งหัตถ์ทั้งกรรกีพ่อนถูกแบบ	คุยลคุยแบบสวยยิ่งเทวา"



ทางดนตรี<sup>1</sup>

ในเรื่องการเบิกโรงก็เช่นกัน ไทยคงจะได้รับอิทธิพลจากละครภรรตະไม่ยอ  
คัง เช่นจุดประสงค์ของการทำพิธีเบิกโรงในละครไทยและละครภรรตະ ต่างก็มีความคล้าย  
คลึงกันกล่าวคือเพื่อจะให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ผู้ชมและผู้แสดง แต่เมื่อพิจารณาถึงการแสดง  
ในชุดเบิกโรงของละครไทยและละครภรรตະอาจจะไม่เห็นความคล้ายคลึงกันสักทีเดียว ทั้งนี้  
ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ศิลปินในค่านนี้ของไทยได้รับการถ่ายทอดมาจากอินเดียว่าเป็นเวลา  
ช้านานจนไม่สามารถกำหนดได้ อีกทั้งเมื่อมีการถ่ายทอดก็ย่อมต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับ  
ความนิยมของประชาชนตลอดมา จึงได้ปรากฏในลักษณะที่เห็นได้ดังปัจจุบัน แต่เมื่อพิจารณา  
โดยอาศัยข้อสันนิษฐานประกอบอาจจะกล่าวได้ว่า ประเลงซึ่งเป็นการเบิกโรงชุดหนึ่งของ  
ละครไทยมีความคล้ายคลึงกับปวิรรตนะ ซึ่งเป็นชุดหนึ่งของการโหมโรง (ปวิรรังคะ)<sup>2</sup>  
ในละครภรรตະ กล่าวคือในชุดประเลง ผู้แสดงมักเป็นนายโรง มือจะถือกำหางนกยูงออก  
มารายรำ การที่จะถือกำหางนกยูงนั้นยังไม่ปรากฏคำอธิบายแน่ชัด ได้แต่สันนิษฐานดัง  
เช่นที่นายชนิต อัยโพธิ์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า "ที่ถือหางนกยูงออกมารำนั้นน่าจะมาจากนับถือ  
กันว่า นกยูงเป็นต้นเค็มของการพอนรำควยอีกอย่างหนึ่ง ชาวอินเดียจึงสร้างและเขียนรูป  
พระสุรัสวดีประทับอยู่บนหลังนกยูงรำแพน"<sup>3</sup> ในชุดปวิรรตนะสูตรชวาร์ (นายโรง) จะถือ  
ธงชวรชระออกมารายรำ จากการศึกษาจะคัดแปลงการถือธงชวรชระให้มาเป็นถือกำหางนกยูง  
นั้นดูไม่เป็นการยากลำบากนัก เพราะคนไทยก็นับถือพระสุรัสวดีในฐานะเป็นผู้ประสิทธิ์ประ  
สาทวิชาเช่นกัน

<sup>1</sup> พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศกุนตลา (พระนคร: ม.ป.ท.,  
ม.ป.ป.), "กล่าวควยนาฏกะ", หน้า 48.

<sup>2</sup> คู่มือการแสดงในชุดปวิรรตนะได้ที่หน้า 465-6.

<sup>3</sup> ชนิต อัยโพธิ์, "การละเล่นสมัยอยุธยา" รวมปาฐกถางานอนุสรณ์อยุธยา  
200 ปี (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2510), หน้า 41.

สำหรับจุดประสงค์ของระบำเบิกโรงชุดประเลงนี้ นายธนิต อยู่โพธิ์ ใต้อธิบายนไว้ว่า "ประเลงเป็นการพ้อนรำการเบิกโรงที่ต้องแสดงก่อนเพื่อป้องกันเสนียดจัญไร หรือ บักรังความชั่วได้ภูตผีปีศาจ และมารร้ายที่จะมาขัดขวางกล้ากรายให้เป็นอุปสรรคและเป็นอุปมงคลแก่งานการแสดง<sup>1</sup> ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับจุดประสงค์ของการที่ สตรีธาร (นายโรง) ถือนางขรรขระออกมารายรำทุกประการ โดยที่อาศัยข้อสันนิษฐานต่าง ๆ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ประเลงเป็นตัวอยางการเบิกโรงของไทยที่แสดงให้เห็นการ ได้รับอิทธิพลของการเบิกโรงของละครภารตะอย่างชัดเจน



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---

<sup>1</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.